



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง (23 ก.ค.61)	เฉลิมพระเกียรติ ร.10 -เสนอข่าว นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการจัดแสดง ภาพกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่าง 22-28 ก.ค. ตั้งแต่ 09.00-22.00 น. บริเวณพื้นที่ นิทรรศการท้องสนามหลวง ฟังตรงข้ามศาลฎีกา พร้อมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐานถวาย เป็นพระราชกุศล
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (23 ก.ค.61)	กรม.สัญญา -เสนอข่าว คณะรัฐมนตรีจัดการประชุมกรม.สัญญานอกสถานที่ ระหว่าง 23-24 ก.ค.2561 จ.อุบลราชธานี โดย ช่วงเช้าวันที่ 24 ก.ค. มีกำหนดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร นาย วิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กล่าวว่า ได้เตรียมโครงการที่จะขอให้รัฐบาลเร่งรัดและผลักดันทั้งหมด 5 กลุ่ม มูลค่างรวมประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งทางถนน ทางอากาศ และทางราง กลุ่มที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและ แก้ปัญหาน้ำท่วม 40 โครงการ กลุ่มที่ 3 ยกระดับการผลิต เสนอขอเพิ่มงบประมาณในโครงการโรงงานต้นแบบ กลุ่มที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มที่ 5 โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขอขยายศักยภาพ รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์ ที่รองรับผู้ป่วยหนักของ 4 จังหวัด และการพัฒนาเมืองสมุนไพรร อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ให้เป็น ศูนย์สมุนไพรรอบวงจร
กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์ TNNTHAILAND (21 ก.ค. 61) โพสต์ทูเดย์ (22 ก.ค. 61) มติชน (22 ก.ค. 61)	ดูแลสุขภาพทีมฟุตบอลหมูป่า -เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี รัฐบาลขอความร่วมมือสื่อมวลชนติดตาม สัมภาษณ์เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจ แต่ กลับมีสื่อต่างประเทศไปสัมภาษณ์เด็ก และผู้ปกครองบางส่วนถึงบ้าน ว่า รู้สึกเป็นห่วงว่าจะทำให้สื่ออื่นๆ ทำตาม ซึ่งทาง พม .และนายอำเภอต้องเข้าไป ดูแล ได้โทรศัพท์ถึงผู้ว่าฯ เชียงราย เพื่อกำกับให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษ ส่วนกรณีต่างชาติสนใจมาถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับการกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า จะเสนอ กรม.วันที่ 24 ก.ค. เพื่อตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 1 ชุดเล็ก เพื่อดูแล และคุ้มครองเด็ก หน่วยซีลและ เจ้าหน้าที่ ที่อาจถูกรบกวนในเวลาถูกสัมภาษณ์ หรือถูกจับเซ็นสัญญา น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ขณะนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังภาวะความเครียดการเกิด บาดแผลทางจิตใจระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้ช่วง 4-6 สัปดาห์ การที่สื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์ ทีมจิตแพทย์ได้เข้าไป เตือนแล้ว ส่วนญาติและครอบครัว ได้แจ้งให้ระมัดระวังเรื่องการถูกซักถาม โดยให้แนวทางว่ายังไม่ควรให้สัมภาษณ์ เพราะจะถูกรบกวนและอาจกระทบกระเทือนจิตใจได้ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่พม.ติดตามเป็นรายบ้าน -เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถนำมาถอดบทเรียนได้ คือ 1.การบริหารระบบให้ความช่วยเหลือ มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานและบัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน 2.การ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเลือกใช้ทรัพยากรบุคคล และ 3.การรวบรวมทรัพยากร ทั้งภาครัฐ ทหาร พลเรือน ภาคประชาชน ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ ที่เข้ามาช่วยกันทำงานสนับสนุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก หน่วยงานของสธ.ต้องเข้ามาดูภาพรวม ในพื้นที่
	-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า การที่นักข่าว ต่างชาติได้สัมภาษณ์เด็กนั้น เป็นเพียงสื่อบางส่วน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี พร้อมทั้งชมเชยสื่อไทยที่รักษามาตรฐานที่ดี

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด (23 ก.ค.61)</p>	<p>ต่อกรณีการพลีชีพส่วนบุคคล ไม่ไปทำข่าวหรือสอบถามผู้รอดชีวิตทั้ง 13 คน เรื่องประสบการณ์ในถ้ำด้านลบ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะบาดแผลทางใจ</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน "รวมใจเป็นหนึ่ง เดียวกัน United As One" ขอบขอบคุณฝ่ายที่ร่วมภารกิจช่วยเด็ก และได้ชื้อทีมหมูป่า ในวันที่ 1 ส.ค. บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต พร้อมแบ่งงานทุกกระทรวงรับผิดชอบ และให้รายงานความคืบหน้ามายังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสธ. จัดบริการด้านการแพทย์และการพยาบาล</p> <p>-นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผอ.รพ.แม่สาย แลถึงความคืบหน้าอาการของทีมหมูป่า ว่า ล่าสุดทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นตามลำดับ ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคำทรง (น้องพงษ์) มาตรวจตามนัดที่รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ไม่พบมีฝีใหม่ ด.ช.สมพงศ์ ใจวงศ์ (น้องเต๋อ) มีเลือดออกจากเหงือกเวลาแปรงฟัน พบเป็นฟันผุ เหงือกอักเสบ อาการไม่น่าเป็นห่วง แต่ ทีมแพทย์ยังต้องระวังเกี่ยวผลกระทบทางด้านจิตใจ และยังคงปรับตัวให้สภาวะจิตใจกลับมามีภาวะปกติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงให้ความคุ้มครองดูแลต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง</p> <p>-นายประพันธ์ คำจ้อย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทีมหมูป่า 12 คน จะบวชเป็นเวลา 9 วัน ส่วนน้องอดุลย์นับถือศาสนาคริสต์ ได้ประกอบพิธีมิสซาที่โบสถ์คริสต์จักรในพื้นที่ อ.แม่สาย</p> <p>-นายรัชชัย ไทยเขียว รองปลัด ก.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนต่างประเทศสัมภาษณ์ เด็ก ว่า หากเด็กได้รับการวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า และ PTSD การกระตุ้นด้วยคำถามที่ไม่เหมาะสมหรือไป รบกวนภาวะจิตใจของเด็ก อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 27 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้ ส่วนบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลให้ระมัดระวังแล้วแต่ยังกระทำ อาจถือว่าเข้าข่ายไม่พร้อมเลี้ยงดู และถ้าจำเป็น พนักงานที่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเห็นว่ามีอาการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก ก็ให้มีอำนาจเข้าตรวจค้น และมีอำนาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุดได้ ตามมาตรา 41 วรรคสอง และหากผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ให้นำคดีไปสู่ศาลภายใน 120 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (21 ก.ค. 61) โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย (21 ก.ค. 61) โพสต์ทูเดย์ (22 ก.ค. 61) ฐานเศรษฐกิจ (22 ก.ค. 61) มติชน (21 ก.ค. 61)</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.จะตรวจสอบเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่จำหน่ายอย่างเข้มงวด หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนของผู้บริโภคไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วนมีการพัฒนาให้ปราศจากไขมันทรานส์แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2 หมื่นคน สาเหตุหนึ่งมาจากไขมันทรานส์ทำให้ไขมันดีลดลง ไขมันเลวเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดโรคตามมาเชื่อว่าการออกประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์จะช่วยลดโรคภัยได้</p> <p>-เสนอข่าว ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ไขมันทรานส์ โดยระบุว่า ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เหตุผลที่ต้องออกประกาศห้าม เพราะจากผลการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 5 ปี 2557 พบว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 2 หมื่นราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3 หมื่นราย ส่วนโรคความดันโลหิตสูงช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นจาก 12,342 เป็น 14,926</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าของร้านเบเกอรี่ตลาดนัดต่างๆ เผยว่า การเปลี่ยนสูตรใช้เนยสดแทน ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น เตรียมปรับราคาเพิ่ม 10-20% ทำให้อาจกระทบต่อยอดขายในอนาคต และการประกาศครั้งนี้ทำให้ยอดขายปัจจุบันลดลงสินค้าเหลือทิ้งขาดทุน ขอให้รัฐหาทางออกใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน ด้าน นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ย้ำว่า หากฝ่าฝืนโทษหนักจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว หลังออกประกาศห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ มีบริษัทผู้ประกอบการอาหารหลายบริษัทประกาศว่าการผลิตไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ทำให้เกิดไขมันทรานส์ เช่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ระบุว่าได้ปรับสูตรเบเกอรี่ให้ปราศจากไขมันทรานส์มาระยะหนึ่งแล้ว , บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์บิสกิตและซ็อกโกแลต ได้แก่ คุกกี้โอริโอ คุกกี้ลู คุกกี้ชีฟอะฮอย แครกเกอร์วิทซ์ ซ็อกโกแลตแคดเบอร์รี่ และซ็อกโกแลตทอปเบอโรน ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน , ร้านแมคโดนัลด์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด (22 ก.ค. 61)</p>	<p>ออกเมนูใหม่ “พายเขียวหวานไก่” ปราศจากกรดไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า มีข้อสงสัยเรื่องการระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากอาหารมานาน เนื่องจากฉลากสินค้ามักเขียนว่า 0 gram trans fat ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าไม่มีอยู่เลย แต่ ตามกฎหมายของอย.ระบุว่า “หากมีไขมันต่ำกว่า 0.5% สามารถระบุว่าเป็น 0% ได้” และไม่ได้กำหนด ให้ระบุว่าในอาหารมีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบที่เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เมื่อประเทศปลอดไขมันทรานส์แล้ว ยังมีไขมันอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องให้ความมั่นใจต่อสังคมด้วยว่าเมื่อพ้น 180 วันไปแล้ว จะมีการตรวจตราไม่ให้มีไขมันทรานส์ในอาหาร</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บ้านภาษา (22 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์ ว่าเป็นไขมันไม่อิ่มตัว พบได้ทั้งในธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ นม เนย ชีส และเนื้อมันสัตว์ แต่ที่อันตรายคือไขมันทรานส์ที่มาจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง โดยจะพบไขมันทรานส์ได้ในอาหารสำเร็จรูปที่มีเนยเทียมหรือเนยขาวเป็นส่วนประกอบ เช่น โดนัททอด พัพ พาย เค้ก คุกกี้ เวเฟอร์ เป็นต้น ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้ตามครัวเรือน สามารถรับประทานได้เหมือนเดิม เนื่องจากเป็นไขมันที่มาจากธรรมชาติ</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 (23 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า แม้อาหารบางสูตรจะมีการปรับลดปริมาณไขมันทรานส์ลงแต่พบว่ายังมีไขมันอิ่มตัวเพิ่มขึ้นมาแทนเป็น 2 เท่า เช่น เนยเทียม หรือมาการีน ซึ่งจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลโดยรวมในร่างกาย และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด LDL ทำให้เกิดความเครียดต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และนอกจากขนมอบ เบเกอรี่ ฟาสต์ฟู้ด อาหารที่ทอดในน้ำมันท่วม หนังกไก่ สะโพกไก่ มันหมู เนื้อติดมัน เนย ชีส น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม ครีมเทียม ก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นกัน ดังนั้น ควรลดอาหารทอด โดยเฉพาะที่ทอดในน้ำมันท่วม หลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด คุมปริมาณการกินขนมอบและเบเกอรี่ ใช้น้ำมันปรุงอาหารไม่เกินคนละ 6 ช้อนชาต่อวัน และเพิ่มการกินผักผลไม้หลากหลายชนิด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน (23 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ ว่า ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่คำว่า “ปราศจากไขมันทรานส์” ที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นอาหารไขมันต่ำ ซึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคตอาจอยู่ที่การกำหนดเกณฑ์ปริมาณไขมันอิ่มตัว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการติดฉลากนี้ เช่นเดียวกับในหลายประเทศ สำหรับการประกาศห้ามไขมันทรานส์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย. จะควบคุมการนำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการสต็อกสินค้าสำหรับจำหน่ายในช่วง 6 เดือนก่อนที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้ได้อย่างไร ขณะเดียวกัน การตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ผลิตอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับอาหารที่ส่งออกนอกประเทศที่ปราศจากไขมันทรานส์จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้บริโภคผ่านฉลากและข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ ทีมเศรษฐกิจ (23 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ ให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์ และท่าทีของผู้ประกอบการ ซึ่งต่างยืนยันว่าได้ปรับสูตรไม่มีไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์แล้ว</p>
<p>มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12 (23 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความ ว่า มาร์กาเร็น หรือเนยเทียม กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของวัตถุดิบที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ แม้ผู้ผลิตจะพยายามยืนยันว่าเนยเทียมรุ่นใหม่ ๆ ไม่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนผสมแล้ว แต่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและผู้บริโภคกลับไม่เชื่อและมีแนวโน้มที่จะหันมาบริโภคเนยจริงกันมากขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์มองอนาคตไทย (23 ก.ค. 61)</p>	<p>-เสนอบทความว่า อาหารข้างทางมีข้อดีมากมาย แต่มีข้อกังวลเรื่องสุขลักษณะ ซึ่งต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน หรือสหรัฐอเมริกา มีร้านข้างทาง แต่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบวิธีการประกอบอาหาร วัตถุดิบและความสะอาด เช่นเดียวกับร้านอาหารทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารไม่มีอันตรายต่อสุขภาพพลเมือง ขณะที่ในไทย เช่น กทม. ยังไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแลแนะนำอย่างเป็นมิตร เพื่อให้อาหารข้างถนนใน กทม.เป็นที่ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติได้ทานอาหารสะอาด ปลอดภัย และราคาถูก</p>
<p>สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (22 ก.พ.61)</p>	<p>โรคบรูเซลโลสิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคบรูเซลโลสิส หรือโรคแท้งติดต่อในสัตว์ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2557-2560) มีรายงานผู้ป่วยแต่ละปี ตั้งแต่ 1-13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสูงสุดในปี 2560 มีรายงาน 9 เหตุการณ์ ผู้ป่วย 13 ราย ส่วนในปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. พบทั้งหมด 12 เหตุการณ์ ผู้ป่วย 12 ราย จากนครราชสีมา นครสวรรค์ สระบุรี อุทัยธานี สกลนคร และราชบุรี ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือทำงานในฟาร์มและโรงงานฆ่าสัตว์ จากการสอบสวนโรคในปี 2560-2561 พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติดื่มนม นารกแพะที่คลอดเสียชีวิตไปทำเป็นอาหาร หรือใช้บริเวณบ้านพักเลี้ยงสัตว์ ไม่มีรั้วแยก มีประวัติทำคลอดสัตว์ รีดนม ผังซาก โดยไม่ป้องกันตนเอง และไม่ได้ใส่ชุดหรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย (23ก.ค.61)</p>	<p>อุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสสัตว์ คาดว่าในปี 2561 จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรค布鲁เซลโลสิสเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพบการกระจายของโรคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา</p> <p>โรค布鲁เซลโลสิสเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีโค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข เป็นแหล่งรังโรค ติดต่อกจากการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อ เลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากช่องคลอดของสัตว์ ลูกสัตว์ที่แท้ง โดยเฉพาะรก เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่มีแผลหรือรอยขีดข่วน การดื่มน้ำนมดิบหรือใช้ผลิตภัณฑ์นมดิบจากสัตว์ที่มีเชื้อ และการหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย อาการคือ มีไข้เป็นระยะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เหงื่อออกมากตอนกลางคืน หนาวสั่น ปวดข้อ มีน้มน้ำหนักลด และปวดเนื้อตัว จะมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ นานหลายวัน หลายเดือน บางครั้งอาจเป็นปีหรือนานกว่า</p> <p>แนะนำผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากจำเป็นต้องสัมผัสโดยตรง ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือบูทยาว สวมถุงมือ และเมื่อได้สัตว์ฝูงใหม่ ควรแยกก่อนให้อยู่กับสัตว์ฝูงเดิม หากสัตว์ป่วยตายหรือแท้งลูก ควรแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อตรวจหาเชื้อโรคในฟาร์ม รวมถึงตรวจสอบฟาร์มใกล้เคียง หากตรวจพบสัตว์ติดเชื้อ ควรทำลาย ห้ามจำหน่ายสัตว์ให้คนอื่น ส่วนประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ ควรจัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัดส่วนแยกห่างจากที่พักอาศัย เมื่อมีอาการป่วยตามข้างต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ และแจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำและรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1422</p> <p>-เสนอข่าว นศพ.สรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรค布鲁เซลโลสิส เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยสัตว์จะแสดงอาการแท้งระยะท้าย ข้ออักเสบ เชื้อที่มักก่อให้เกิดปัญหาในคน คือ <i>Brucella melitensis</i> ติดต่อกได้จากแพะ แกะ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงอาการแท้งระยะท้ายเพียง 1-2 ครั้ง หลังจากนั้นอาจไม่แสดงอาการของโรคอีก แต่สามารถทำให้ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคหรือดื่มนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ติดเชื้อและแสดงอาการป่วยได้</p>
<p>มติชน (21 ก.ค. 61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (23ก.ค.61)</p>	<p>ประชุมวิชาการ 100 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี สาธารณสุขไทย พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2560 จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 จำนวน 100 รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น 2 รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 27 รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ 3 รางวัล พร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย แก่ นายอาทิตย์ วัฒนาลัย หรือ ตูน บอดี้ส์แลม นางอรวรรณ-นายเจริญ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอสรุป นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวว่า ในการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี สาธารณสุขไทย สวรส.ได้นำเสนอ 2 เทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกป้องกันฟันผุในเด็ก และ นาฬิกาวัดการสั้นเพื่อวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ (21ก.ค. 61)</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง ความหลากหลายการจัดการมะเร็ง ตอนจุดเปลี่ยนที่ต้องทบทวน ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ป่วยและแพทย์ผู้รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย</p> <p>-แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า การเผชิญหน้ามะเร็ง การรักษาเริ่มจากการรับยา ร่วมกับการภาวนา ตอนหลังเหลือแต่การภาวนาอย่างเดียว และขณะนี้ขนาดก้อนมะเร็งค่อย ๆ ลดลง นอกจากนี้ ยังให้กำลังใจกับคนรอบข้างด้วย สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสังเกตร่างกายตัวเอง ดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย</p> <p>-นพ.วิวัฒน์ พันธุ์วงษ์ ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มะเร็งในคัมภีร์แพทย์แผนไทย เกิดจากธาตุดินที่แกร่งขึ้น ทำให้ธาตุลมติดขัด ธาตุไฟอ่อน เกิดความคั่งค้าง ท้องปวด ชาบวม ต้องทำให้ธาตุดินอ่อน โดยใช้ยาไทย เดิมน้ำให้ร่างกายสมดุล เน้นการดูแลผู้ป่วยระดับประคองทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เรื่องอาหารต้องไม่ดื่มเหล้า และสูบบุหรี่ ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ ทานปลา มีเกลือ และผัก งดของหมักดอง โดยจัดนักโภชนาการมาให้คำแนะนำ ส่วนตำรายาไทยที่ใช้รักษามะเร็ง ได้แก่ ยาเบญจอำมฤตย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>คัดกรองพัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ร่วมแถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(21 ก.ค. 61)	<p>ปี 2561 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ กทม. ว่า สธ.ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558 และขยายโครงการต่อ 3 ปี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2564 โดยบูรณาการร่วมกับ ก.มหาดไทย ก.พัฒนาสังคมฯ ก.ศึกษาธิการ ก.กลาโหม กทม. รวมถึงองค์กรหลักอื่นๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี เป้าหมายให้เด็กไทยทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งระยะเริ่มแรก มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลการดำเนินโครงการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ 350,490 คน ความครอบคลุมร้อยละ 79.2 พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 20.5 และติดตามร้อยละ 80.3 ซึ่งจำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการให้กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และนำเด็กเข้ารับบริการตรวจคัดกรองตามนัดหมาย หากพบเด็กสงสัยล่าช้าหรือมีความผิดปกติ จะได้ สามารถช่วยเหลือได้ทันที</p>
<p>คมชัดลึก (23ก.ค.61)</p>	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอบทความ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวในการประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ จัดโดย สสส. ศจย. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ว่า ยาสูบทำให้เกิดพิษภัยและโรคต่างๆ จำนวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่คนยังไม่รู้ คือ บุหรีเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้าควบคุมการสูบบุหรี่ได้ จะลดการเสียชีวิตคนไทยได้จำนวนมาก มาตรการในการควบคุม คือ ทำให้คนที่ไม่สูบบุหรี่รู้ถึงพิษภัยและไม่สูบบุหรี่ และมีมาตรการทางสังคมและ สิ่งแวดล้อมร่วมด้วย</p> <p>-ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและตนเอง รวมถึงส่งเสริม กำกับ ดูแล อสม. ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ผ่านการทำงานของอสม.4.0 โดยมีวิธีดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1.อสม.ต้องเลิกบุหรี 2.ชวนให้คนรอบข้างเลิกบุหรีและเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1-3 คน และ 3.ช่วยให้เลิกบุหรีได้ในที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (23ก.ค.61)</p>	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต การดื่มเหล้าเป็นระยะเวลานานจะทำให้สมองของผู้ติดเหล้าทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของเหล้า หากงดหรือหยุดดื่มเหล้าทันทีจะก่อให้เกิดอาการถอนพิษเหล้า คือ มือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ หากมีอาการถอนพิษเหล้ารุนแรง ในวันที่ 3-4 ของการงดดื่ม จะทำให้เกิดอาการเพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือเกิดอาการชักได้ เตือนผู้ที่ตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ ควรเริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าลงเรื่อยๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเข้าพรรษา เพื่อไม่ทำให้เกิดอาการถอนพิษสุรา แต่หากไม่สามารถลดปริมาณการดื่มลงได้ทันในช่วงนี้ แนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงดเพื่อให้ยาลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง จะได้สามารถงดเหล้าเข้าพรรษาได้อย่างปลอดภัย</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผจก. ออนไลน์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 (21ก.ค.61)</p>	<p>รพ.ศรีธัญญาปรับระบบบริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานบริการผู้ป่วยนอก รพ.ศรีธัญญา เนื่องในงานระลึกถึง ศ.นพ.หลวงวิเชียรแพทยาคม ครบ 120 ปี และครบรอบ 77 ปี รพ.ศรีธัญญา และกล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาได้นำเทคโนโลยีมาใช้ บริการ เช่น ระบบบัตรคิวออนไลน์ มีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว การส่งผลตรวจถึงแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดเวลาในการรอตรวจจาก 2 ชั่วโมงเหลือ 1 ชั่วโมง ตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วยเสร็จภายใน 45 นาที</p> <p>ด้านนพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนถ์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า มีการปรับ บริการ 4 จุด คือ 1.แผนกผู้ป่วยนอก ลดขั้นตอนบริการ ผู้ป่วยรายใหม่พบแพทย์ตรวจรักษาใน 20 นาที รายเก่า 5 นาที 2.ห้องจ่ายยา อยู่ระหว่างนำหุ่นยนต์จ่ายยามาใช้ 705 รายการ มีความแม่นยำ 100 % คาดว่าจะเริ่มใช้ปลายเดือน ส.ค. นี้ แบ่งเป็น หุ่นยนต์จ่ายยาควบคุมพิเศษสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หุ่นยนต์จ่ายยาทั่วไป และหุ่นยนต์จัดยาตามรายการ 3.หอผู้ป่วยในทั้งสามัญและไอพี และ 4.การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เพิ่มเรื่องการทำยาตามสมุนไพร 9 กลิ่น ได้แก่ ใบเตย ดอกบัว กุหลาบ จำปี มะลิ มะกรูด ส้ม กลิ่นนม และวนิลา ผู้ป่วยที่ทำจะมีสมาธิขึ้น ผ่อนคลายขึ้น และสามารถต่อยอดเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาชีพสร้างรายได้ นอกจากนี้ ยังได้ผลิตน้ำดื่มตราครีธัญญา นำรายได้ครึ่งหนึ่งเข้ามูลนิธิรพ.ครีธัญญา เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วยยากไร้
ผู้จัดการออนไลน์ (23ก.ค.61)	โรคปอดบวม -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้ผู้ที่มิสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปอดบวม กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ จากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-9 ก.ค. 2561 พบผู้ป่วยแล้ว 131,247 ราย เสียชีวิต 96 ราย
เว็บไซต์ไทยรัฐ (23ก.ค.61)	ไขเลือดออก -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข้อมูลในไลน์เรื่องอาจารย์แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปประชุมที่มาเลเซีย เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งแขนขาหลังถูกยุงลายกัด จนมีข่าว ลือว่าอาจเป็นการติดเชื้อไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มียารักษา ไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่ มีเพียงไขเลือดออกสายพันธุ์เดิมที่เกิดจากไวรัสเดงกี 4 สายพันธุ์ และไขเลือดออกที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ไขเลือดออกซิกนุงญา หรือโรคไขปวดข้อยุงลาย และ ไขเลือดออกจากการติดเชื้อไวรัสซิกา เท่านั้น
ข่าวสด (21 ก.ค. 61)	แอปฯ ตรวจสอบวัคซีน -เสนอข่าว นพ. สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุได้จัดทำแอปพลิเคชัน "IBP e-lot release" โดยนำเลขรับรองรุ่นของวัคซีน มาค้นหาตรวจสอบในแอปฯ ระบบจะแสดงข้อมูล ทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่นการผลิต ผู้ผลิต ผู้นำเข้า วันผลิต และวันหมดอายุ เพื่อจะได้มั่นใจว่าวัคซีนที่ได้รับมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยระบบแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ส่วนระบบไอโอเอส อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไทยโพสต์ บ้านเมืองออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท (23 ก.ค.61)	สิทธิบัตรทองปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด -เสนอข่าว ศ.พญ.แสงสุรีย์ จูฑา อดีตตนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตเป็นโครงการนำร่องของ สปสช. ซึ่งช่วงแรกจำกัดการรักษาประมาณ 20-30ราย และมีการพัฒนาจนเป็นชุดสิทธิประโยชน์ แต่ยังมีกรจำกัดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็น 60-70 รายต่อปี ซึ่งหากบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์แล้วก็ไม่ควรจำกัดจำนวนการรักษา จึงหวังว่าในอนาคต สปสช.จะให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนคน ทั้งนี้ ปัญหาอีกอย่างของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต คือ การหาผู้บริจาคที่เหมาะสม เนื่องจากพี่น้องสายเลือดเดียวกันมีโอกาสที่จะมีเนื้อเยื่อ (HLA) เข้ากันได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น จึงต้องหาผู้บริจาคจากแหล่งอื่น แต่ขณะนี้ สปสช.อนุมัติให้ทำได้เฉพาะผู้บริจาคที่เป็นพี่น้องกันเท่านั้น ในอนาคตหวังว่า สปสช.จะขยายให้ทำได้ในกรณีที่ไม่ใช่พี่น้องกัน
เดลินิวส์ (23ก.ค.61)	สิทธิรักษาแม่เร่งข้าราชการ -เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคแม่เร่งและโลหิตวิทยาของข้าราชการ ว่า ยาที่กรมบัญชีกลางอนุญาตให้เบิกตรงมีความเหมาะสม แต่ยากลุ่มเพิ่มเติมที่ต้องสำรองจ่ายมีราคาค่อนข้างสูง จึงอยากให้เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น และอีกผลกระทบหนึ่งคือ รพ.ไม่กล้าจ่ายยาเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะจ่ายยาตัวใดได้ จึงควรตั้งคอลเซ็นเตอร์ให้ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ ทั้งแก่ผู้ป่วยและสถานพยาบาล ด้าน น.ส.สุทธิตัน รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากกองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ต้องมีการทบทวนใหม่ ที่สำคัญ การปรับระบบยังทำให้กรมบัญชีกลางมีอำนาจในการต่อรองราคาเพื่อคัดเลือกยาเข้าระบบ ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิรวมถึงผู้ป่วยที่จ่ายเงินเองได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงยา และยาบางรายการลดราคาได้มากกว่า 50% ซึ่งประกาศดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ ส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาก่อน 14 ก.พ. 2561 ยังคงเบิกได้เช่นเดิม
ข่าวสด (21 ก.ค. 61)	ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ -เสนอข่าว นายมานัส ทารัตนใจ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่ สช.ได้จัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 นั้น ในการประชุมกรมฯ ได้มอบหมายให้ สช. สธ. สสส. และ สปสช. ขยายผลไปสู่ศาสนาอื่นๆ ให้ร่วมกันทำข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพของแต่ละศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เพื่อให้ผู้นำศาสนานำเรื่องการดูแลสุขภาพไปขยายผลสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน
ข่าวสด (21 ก.ค. 61)	<p>ศูนย์กลางแปรรูปสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมอบให้ สธ. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเมืองสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.อุดรธานี ได้ให้เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร เพิ่มศักยภาพในการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร สนับสนุนด้านการลงทุนและการผลิตสมุนไพร เพื่อให้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางในการผลิตและแปรรูปสมุนไพร</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ทันโลกทัน เหตุการณ์ (21 ก.ค. 61)	<p>ประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสภาจัดโครงการประกวดงานเขียน ประเภทเรื่องเล่าทางการแพทย์ 2 โครงการคือ "หมอในดวงใจ" และ "รักนะจึงบอก" เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการแพทย์ สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับแพทย์ให้มากขึ้น มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 72 ราย ผลการตัดสินรางวัล ประเภทประชาชน ทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่เรื่อง "แต่...ดอกไม้อหอม" โดย เพ็ญรุ่ง สอมมะ ได้รับโล่พร้อมเงินสด 20,000 บาท ประเภทแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "นักโทษประหาร" โดย พ.ต.ท.นพ.กฤตชาติ กำจรปรีชา ได้รับโล่พร้อมเงินสด 20,000 บาท โดยจะมีการมอบรางวัลในงาน 50 ปี แพทยสภา วันที่ 9 ต.ค. 2561</p>
ไทยรัฐ (21 ก.ค. 61)	<p>ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเยี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานประชาสัมพันธ์ รพ.บ้านโป่ง ขอความร่วมมือผู้มารับบริการนำถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุอื่นมาใส่ยาแทนถุงพลาสติก เริ่มวันที่ 1 ก.ย. 2561 สำหรับซองพลาสติกใส่ยายังมีให้บริการเหมือนเดิม ประชาชนสามารถบริจาคถุงผ้าหรือถุงกระดาษสำหรับผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านได้ที่ งานห้องสมุด ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค (21 ก.ค. 61)	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.อำนาจเจริญเตือน ชาวนาที่ต้องลุยน้ำโคลน เมื่อขึ้นจากท้องนาควรทำความสะอาดเท้า เช็ดให้แห้ง และควรสวมรองเท้าบูทเวลาลงน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะที่มีการเลี้ยงสัตว์ หรือการสัมผัสสัตว์ป่าเพื่อป้องกันโรคฉี่หนู</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (21ก.ค.61)	<p>โรคชุกุนกุนยา</p> <p>-เสนอข่าว สาธารณสุขเทศบาลเมืองสุโขทัย จ.นราธิวาส พร้อมด้วย สสอ. สุโขทัย-ลก รพ.สุโขทัย-ลก และอสม. รวมทั้งเด็กนักเรียนในพื้นที่ ร่วมรณรงค์พร้อมแจกทรายอะเบท และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคชุกุนกุนยาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก และเตรียมออกพ่นหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงที่พบการแพร่ระบาดของโรคชุกุนกุนยา และลงสำรวจพื้นที่ทุกวันพุธของสัปดาห์</p>
ไทยรัฐ (23ก.ค.61)	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้ไวรัสซิกา ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 ก.ค. กทม.พบผู้ป่วยโรคไข้ซิกา 124 ราย เขตที่พบมากที่สุด คือ บางนา 10 ราย บางแค 9 ราย บางขุนเทียนและมีนบุรี 7 ราย กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา สำนักอนามัยและผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ทันที เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคระบาด ในรัศมี 100 เมตร ขอความร่วมมือประชาชน ดูแลรอบบ้าน ครัวเรือน ปิดฝาอ่างน้ำ หรือเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ</p>
แนวหน้า เดลินิวส์ (22 ก.ค. 61) ผู้จัดการรายวัน แนวหน้า (23 ก.ค.61)	<p>จับร้านขายยาทรามาตอล</p> <p>-เสนอข่าว กองกำลัง 3 ฝ่าย อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ขยายผลเข้าจับกุม นายสมจิตร์ ภูอาบอ่อน อายุ 67 ปี ร้านขายยาบ้านปันยา จ.กาฬสินธุ์ โดยล่อซื้อยาทรามาตอล 200 เม็ด/แคปซูล และยาแก้ไอยี่ห้อบีเอ็ม 12 ขวด หลังพบวัยรุ่นอายุไม่ถึง 15 ปี มีอาการง่วงซึม พูดไม่รู้เรื่อง ควบคุมตัวมาสอบถามจนทราบว่าได้กินยาสองชนิดนี้เข้าไป</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ปภาสิต ภักดี เภสัชกร รพ.นาคู กล่าวว่า ตัวยาทั้งสองชนิดถือเป็นกลุ่มยาอันตราย ต้องจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์</p>
ประชาชาติธุรกิจ (22 ก.ค. 61)	<p>คนจีนนิยมทำเด็กหลอดแก้วในไทย</p> <p>-เสนอข่าว คนจีนนิยมมาทำเด็กหลอดแก้วที่รพ.ในไทย โดยรพ.ที่ให้บริการลำดับต้นๆ คือ รพ.เอกชัย รพ.ปิยะเวท ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์ พบว่า มีกลุ่มทุน จากประเทศจีนเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จูนี เมติคอล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจทางสูตินรีเวช โดยเฉพาะการรักษาผู้มีบุตรยาก และรายงานของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 มีรพ.และสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 76 แห่ง แบ่งเป็น รพ. 40 แห่ง และคลินิก 36 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ 50 แห่ง และต่างจังหวัด 26 แห่ง</p>
<p>แนวหน้า (22 ก.ค. 61)</p>	<p>บุหรี -เสนอข่าว นายเจอร์รด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟิลลิป มอริสฯ เผยผลวิจัยจากการทดลองทางคลินิกของฟิลลิป มอริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ซึ่งศึกษาการตอบสนองทางชีวภาพของผู้ที่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน เป็นเวลา 6 เดือน เทียบกับกลุ่มผู้สูบบุหรี่แบบเดิมอย่างต่อเนื่อง พบว่า กลุ่มที่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันมีตัวชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญ 5 ใน 8 ตัวที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และพร้อมนำเสนอผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ และยินดีให้หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจเข้ามาตรวจสอบผลการวิจัยได้</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ HEALTH NEWS (22 ก.ค. 61)</p>	<p>โรคเอดส์ -เสนอข่าว วารสาร CLINICAL INVESTIGATION เผยแพร่ผลการศึกษาของคณะนักวิจัยสถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ที่ทำการทดลองกับหนู พบแอนติบอดีตัวใหม่ที่จะช่วยควบคุมเชื้อเอชไอวีและกำจัดเซลล์ติดเชื้อได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาแบบ FUNCTIONAL CURE ที่เป็นการทำให้เชื้อไวรัสมีจำนวนน้อยลงถึงขั้นตรวจหาไม่พบและไม่ออกฤทธิ์เป็นผลร้ายต่อร่างกายโดยที่ผู้ติดเชื้อไม่ต้องรับประทานยาต้านไวรัสทุกวัน แต่รับการฉีดแอนติบอดีเป็นรายไตรมาสหรือห่างกว่านั้น ซึ่งจะมีการทดลองเชิงคลินิกภายใน 3-5 ปี</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch